

YES BANK Art Bengaluru 2015 – Liên hoan Nghệ thuật được trông chờ nhất tại miền Nam Ấn Độ

TTXVN (BANGALORE, Ấn Độ, 21/8/2015)/PRNewswire-AsiaNet/ --

Collection, UB City and Sublime Galleria

[<http://www.sublimegalleria.com>] cộng tác với tập đoàn Prestige Group đang chuẩn bị cho sự kiện “YES BANK Art Bengaluru 2015”. Là một trong những liên hoan nghệ thuật danh tiếng nhất của Ấn Độ, “Art Bengaluru” lần thứ 6 sẽ hướng mục tiêu đó vượt khỏi phạm vi các giá vẽ để tổ chức nghệ thuật theo hàng nghìn loại hình khác nhau.

Để xem Công bố báo chí đa phương tiện, mời truy cập đường link:

<http://www.multivu.com/players/English/7602651-yes-bank-art-bengaluru-2015>

Uzma Irfan, Người tổ chức đồng thời là người lên ý tưởng sự kiện ‘Art Bengaluru’ cho biết: “Thị trường nghệ thuật Ấn Độ hiện nay hội tụ cả hai yếu tố đó là chất lượng tốt và người tiêu dùng sáng suốt. Tính trên phạm vi toàn cầu thì nghệ thuật cũng đang trở thành một sự lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Trong sự kiện ‘Art Bengaluru’ năm nay, chúng tôi cố gắng thu hút những nghệ sĩ tài năng từ khắp thế giới, theo đó mang đến cho mọi người cơ hội được trải nghiệm, dưới cùng một mái nhà, với vô số loại hình nghệ thuật có sẵn. Liên hoan này không chỉ dành cho các nhà sưu tập và những người yêu nghệ thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ quảng bá được nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau và thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về nghệ thuật của thành phố với sáng kiến này. Chúng tôi cũng khuyến khích các trường đưa học sinh đến nhằm tận dụng tối đa các lợi ích của liên hoan”.

Chủ đề của liên hoan năm nay là 'Paradigm Shift' (Sự biến hóa của mẫu). Để phù hợp với chủ đề này, ‘YES BANK Art Bengaluru 2015 [<http://www.artbengaluru.in>]’ hy vọng sẽ thúc đẩy hành vi khám phá nghệ thuật từ lập trường tạo ra sự thay đổi. Theo truyền thống thì nghệ thuật chỉ bó hẹp trong phạm vi tranh vẽ, điêu khắc cổ điển .v.v. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, khái niệm về “Nghệ thuật” đã có nhiều biến đổi. Với sự tiến bộ của công nghệ, ngày nay chúng ta có cơ hội biết đến một loạt bộ các loại hình nghệ thuật mới – được ứng dụng tương tác và hòa nhập. Những nội dung phong phú bên trong The Collection, UB City [<http://www.ubcitybangalore.in>] cũng sẽ được chuyển đổi để bổ sung cho chủ đề của năm nay. Bentley Mulsanne sẽ được trình diễn trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, làm tăng thương số doanh thu vốn sẵn dồi dào.

Năm nay, phần nghệ thuật được giao cho Suresh Jayarma, nghệ sĩ, nhà

lịch sử nghệ thuật, nhà điều hành nghệ thuật và người phụ trách danh tiếng quốc gia. Ngoài ra còn có sự hướng dẫn của Ngài Jayaram, khóa hướng dẫn kỹ năng nghệ thuật, để mang đến cho khách tham quan sự hiểu biết sâu sắc và bao quát về lễ hội và các tác phẩm nghệ thuật được đưa ra trưng bày.

Để duy trì bầu không khí sôi nổi của lễ hội, sẽ có các màn biểu diễn của các nhạc sỹ nổi tiếng, như Talvin Singh và Trilok Gurtu. EDM Nights của do nghệ sỹ từ International EDM chủ trì; Project 46 và Omnia cũng nằm trong thành phần tham gia biểu diễn.

‘YES BANK Art Bengaluru 2015’ sẽ mở cửa vào Thứ Sáu ngày 21/8/2015 với Đại lễ Khai trương gồm màn trình chiếu Ánh sáng đỉnh cao nội dung gắn với lịch sử nghệ thuật. Nó cũng lý giải ý tưởng đằng sau của sự kiện ‘Art Bengaluru’. Liên hoan sẽ kéo dài đến ngày 30/8/2015. Để tặng quà cho khách tham gia sự kiện năm nay, ‘Art Bengaluru’ cũng sẽ mở một Gian Quà tặng cho sự kiện này, đó là một cuốn sách ‘YES BANK Art Bengaluru 2015’ với các tư liệu đã hoàn thành về liên hoan đáng nhớ này.

(Ảnh: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20150819/259689>)

NGUỒN: Art Bengaluru